

“NGỌN NẾN” SOI RỘI TRONG SỰ NGHIỆP TRỒNG NGƯỜI

Không hiểu sao mỗi lúc ngẫm nghĩ về câu nói “Một thầy cô giáo như ngọn nến đốt chính mình để soi rọi cho người khác”, trong lòng tôi và các đồng nghiệp trong Trường Tiểu học Khương Mai lại nghĩ đến ngay cô giáo Đỗ Thị Huệ. Một “ngọn nến” đã đốt cháy mình để thắp sáng mơ ước của biết bao thế hệ học trò và đã soi đường, dẫn lối cho những đồng nghiệp trẻ.



Cô Huệ cùng các đồng nghiệp (người đứng thứ tư bên phải)

Theo đuổi ước mơ, lựa chọn trở thành một người cầm phấn, một người ươm những mầm non cho đất nước, cô chưa bao giờ hối hận vì theo đuổi ngành sư phạm, mặc dù nghề giáo viên rất đặc thù với những khó khăn, vất vả mà nếu không phải trong ngành thì khó có thể hiểu hết được.

Trong những năm tháng cống hiến trong ngành, cô nhanh chóng khẳng định năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của mình. Với những kiến thức đã được học, đức tính giản dị, ham học hỏi, cô Huệ không tự bằng lòng với những gì mình đã đạt được. Cô luôn cố gắng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức người giáo viên nhân dân, không ngừng học tập, trao đổi kiến thức với đồng nghiệp để có những bài giảng hay, phương pháp giảng dạy khoa học, truyền dạy cho học trò những kiến thức văn hoá trên bục giảng, cũng như vốn kiến thức sống thực tế.



Cô Huệ trong tiết dạy chuyên đề Tiếng Việt

Những giờ học thú vị trên lớp hay những giờ ngoại khoá, cô Huệ luôn tạo tình cảm thân thiện, gần gũi với học trò. Học sinh hiểu bài, luôn chăm chỉ học tập là một trong những nguồn động viên lớn khích lệ cô phải phấn đấu hơn nữa để đáp lại niềm tin yêu, kính trọng của học trò.

Hơn 20 năm làm công tác trông người, cô đã kiên trì chèo lái con thuyền chở biết bao thế hệ học trò cập đến bến bờ tri thức. Cuộc đời mỗi con người ai cũng phải trải qua thời gian học tập, đi làm, rồi thay đổi nơi làm việc và công tác. Biết bao gắn bó và có nhiều kỉ niệm tốt đẹp không thể nào quên. Chính từ suy nghĩ “Một giáo viên giỏi không chỉ dạy bằng kiến thức mà còn có tình yêu với học trò”. Cô đã động viên kịp thời, thúc đẩy niềm say mê học tập của các em.

Đối với những học sinh nhận thức còn chậm, cô có nhiều hình thức để giúp đỡ các em như: kèm cho các em, động viên kịp thời khi có sự tiến bộ, tổ chức hình thức đôi bạn cùng tiến... Nhờ đó mà các em học hành ngày càng tiến bộ. Kết quả của sự nỗ lực không ngừng, những năm học vừa qua lớp cô chủ nhiệm có rất nhiều học sinh đạt giải cao trong các kì thi cấp trường, cấp quận, cấp thành phố, Trạng nguyên Tiếng Việt, VioEdu, Sân chơi Kỹ năng sống - đó cũng là niềm vinh dự của thầy và trò trường Tiểu học Khương Mai. Với cô Huệ là những danh hiệu Lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua cơ sở, giáo viên dạy giỏi cấp Quận... nhiều năm liền.

Trong năm học 2023- 2024, cô Huệ đã tích cực tham gia hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Quận đợt 1 và đã hoàn thành xuất sắc các phần thi, được Ban giám khảo đánh giá cao. Tiết dạy của cô đã thể hiện rõ nét việc đổi mới các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học nhằm phát huy năng lực học sinh, giáo dục STEM.



Học sinh lớp 3A tích cực, hăng hái trong tiết Hội giảng của cô Huệ.

Cô giáo Huệ có giọng nói ngọt ngào, cách nói chuyện nhẹ nhàng và tính cách thẳng thắn. Phải chăng chính phong cách ấy đã phần nào khiến những bài giảng của cô luôn được học sinh say mê? Cô đã chứng tỏ chuyên môn vững vàng của mình, sức “thu hút” với học sinh qua việc đào tạo được những thế hệ học sinh ưu tú. Ở trường, cô là một người mẫu mực, chân thành nên đồng nghiệp luôn tin yêu và kính nể. Không chỉ giỏi việc trường, tích cực tham gia công tác xã hội, cô Huệ còn là một nàng dâu hiếu thảo, người vợ hiền, người mẹ mẫu mực trong gia đình.



Cô Huệ trao đổi chuyên đề tại buổi tập huấn

Ngoài công việc chuyên môn, cô còn tích cực tham gia mọi hoạt động của nhà trường. Cô luôn xây dựng kịp thời những kế hoạch cho tổ, có những ý kiến tham mưu đề xuất cùng Ban giám hiệu nhà trường trong các cuộc thi đạt hiệu quả tốt. Trong trường, cô được đồng nghiệp quý mến nhờ tính cách chính trực, thân thiện, cởi mở, luôn quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ mọi người.

Phụ huynh luôn tin tưởng cô bởi sự nhiệt tình, có trách nhiệm, luôn quan tâm đến mọi học sinh. Học sinh rất yêu quý cô bởi cô thường gần gũi với các em, chỉ bảo tận tình và luôn đề xướng các hoạt động để các em được phát huy tính năng động, chủ động, sáng tạo, tạo sự gắn kết giữa các thành viên trong lớp. Vì thế, từ những hoạt động thường nhật như: điều hành giờ sinh hoạt lớp hay các hoạt động như tổ chức sinh nhật cho các thành viên, tổ chức Trung thu hay những hoạt động lớn như kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, lớp do cô giáo Huệ làm chủ nhiệm hay có những sáng tạo bất ngờ và thú vị. Nhiều năm liền, tập thể lớp do cô chủ nhiệm luôn đạt danh hiệu Lớp Tiên tiến xuất sắc, có nhiều học sinh đạt thành tích đặc biệt trong các hoạt động phong trào.

Hôm nay, khi nền giáo dục của nước nhà, của Thủ đô đang ngày một khởi sắc, chúng tôi cảm thấy vui hơn, ấm áp hơn khi đã được sống, được làm việc bên cạnh những con người đầy nhiệt huyết với nghề như cô Đỗ Thị Huệ. Cô là một tấm gương sáng để chúng tôi học tập, noi theo và cống hiến nhiều hơn nữa cho ngôi Trường Tiểu học Khương Mai thân yêu!

Khương Mai, ngày 15 tháng 1 năm 2024

Người viết

Nguyễn Thị Kim Thoa